

# Trọn niềm tin theo Đảng

Mặc dù số lượng không lớn song những đảng viên là người có đạo trên địa bàn tỉnh luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, là cầu nối hiệu quả giữa cấp ủy, chính quyền với người dân nói chung, đồng bào theo đạo nói riêng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ.



Điện mạo thôn Quan Cao, xã Văn Trường (Tiền Hải) ngày càng khởi sắc, đời sống của bà con giáo dân ngày càng được nâng cao.



Với một sào chuyên màu, người dân thôn Quan Cao, xã Văn Trường (Tiền Hải) thu nhập trung bình một năm từ 50 - 60 triệu đồng.



Ông Bùi Văn Thoan, Tổ trưởng tổ dân phố số 6, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình (người ngoài cùng bên phải) thường xuyên cùng các thành viên tổ tự quản nhắc nhở người dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.

Những ngày cận tết, khi người người, nhà nhà tập trung sửa sửa thì ông Nguyễn Văn Dương, Bí thư Chi bộ thôn Quan Cao, xã Văn Trường (Tiền Hải) lại tất bật trên cánh đồng chuyên màu của thôn để vừa lo thu hoạch khoai tây của gia đình vừa nắm bắt tiến độ thu hoạch, năng suất, tình hình tiêu thụ sản phẩm của bà con, từ đó có hướng chỉ đạo sản xuất phù hợp cho những năm tiếp theo. Ông chia sẻ: Quan Cao là thôn Công giáo toàn tòng với 635 hộ và trên 2.500 nhân khẩu. Là thôn lớn song Chi bộ chỉ có 6 đảng viên (100% là người Công giáo), điều này gây nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở. Tuy nhiên, tôi cũng như các đảng viên trong Chi bộ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Trong phát triển kinh tế, tôi cùng Chi bộ tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập. Hiện nay thôn có hơn 10ha chuyên màu, luân canh 3 - 4 vụ/năm với các loại cây chủ yếu như khoai tây, dưa hấu, dưa lê và rau màu các loại, cho thu nhập trung bình 50 - 60 triệu đồng/sào/năm, góp phần nâng cao thu nhập của người dân (hiện đạt trên 54 triệu đồng/người/năm).

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, nhân dân thôn Quan Cao luôn chấp hành tốt chính sách tôn giáo, sống tốt đời đẹp đạo; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, trong thực hiện lễ nghi tôn giáo; tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường; tham gia các cuộc vận động, quyền góp ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai, các hoạt động xã hội, từ thiện. Ngoài ra, nhân dân trong thôn còn hiến hàng nghìn m<sup>2</sup> đất để mở rộng đường giao thông trục chính từ 5m lên 7m, đường ngõ xóm từ 3,5m lên 5m; đồng thời, đóng góp trên 1 tỷ đồng để lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên tất cả các tuyến đường thôn. Diện mạo của thôn nhờ vậy ngày càng khang trang, sạch đẹp. Cũng theo ông Nguyễn Văn Dương, để nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Chi bộ thì người đảng viên phải gương mẫu đi đầu. Hiện nay, ngoài tham gia công tác của thôn, ông Dương còn cùng gia đình trồng 2 sào màu, chăn nuôi gia trại và thu mua, buôn bán gia cầm, thu nhập mỗi năm gần 200 triệu đồng. Giống như ông Dương, phát huy tinh tiên phong, gương mẫu của người đảng viên nên mặc dù đã ở tuổi "thất thập" song hàng ngày ông Bùi Văn Thoan, tổ trưởng tổ dân phố số 6, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình luôn tâm huyết với các phong trào, hoạt động của cộng đồng. Ông tâm sự: Với tôi,

lời thề trước cờ Đảng cách đây 52 năm cũng như niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng chính là động lực để tôi cố gắng hiến cho đến ngày hôm nay. Vì vậy, mặc dù đã được nhà nước cho nghỉ chế độ song được nhân dân tin tưởng, giao nhiệm vụ tôi tiếp tục tham gia công tác ở địa phương. Đến nay tôi đã làm tổ trưởng tổ dân phố gần 15 năm. Theo ông Nguyễn Ngọc Phát, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 6: Trong suốt quá trình làm tổ trưởng tổ dân phố, ông Thoan luôn phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, là một cán bộ cao tuổi "miệng nói, tay làm", tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, hằng hái tham gia các phong trào, hoạt động ở khu dân cư, nhất là phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Thời gian qua, tổ đã huy động các nguồn lực, trong đó chủ yếu từ sự đóng góp của nhân dân để xây dựng nhà văn hóa, nâng cấp, cải tạo đường, ngõ phố, điện chiếu sáng để mọi người đi lại thuận tiện với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, ông Thoan còn phát huy tốt vai trò đoàn kết lương - giáo trong cộng đồng dân cư, cùng Chi ủy, Chi bộ, Ban công tác mật trận tuyên truyền,

vận động nhân dân khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh doanh, tăng thu nhập, xây dựng nếp sống văn hóa, đặc biệt là xây dựng tổ dân phố an toàn về an ninh trật tự. Ông là thành viên tích cực trong tổ tự quản an ninh trật tự của khu dân cư, thường xuyên nhắc nhở các hộ dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, hòa giải thành công nhiều vụ việc ở cơ sở; thường xuyên phối hợp giữ gìn an ninh trật tự khu vực cổng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tuyên truyền, vận động nhân dân không tập trung đông người trái quy định, được các đồng chí Công an phường đánh giá cao. Khi còn làm Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, ông luôn động viên hội viên phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đặc biệt là phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động các gia đình tự nguyện giải phóng mặt bằng theo mức 7m, đoạn đường Trần Nhân Tông từ đầu tổ 22 đến cầu sắt ngõ 52 phố Trần Hưng Đạo dài gần 400m. Mặc dù hoàn cảnh gia đình của một số hội viên còn nhiều khó khăn nhưng đã gương mẫu trong trình với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Do luôn tận tâm, nhiệt tình với công việc nên ông luôn được bà con tin tưởng, tin nhiệm, năm nào cũng là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tổ trưởng tổ dân phố tiêu biểu, nhiều khóa được tin nhiệm bầu làm đại biểu HĐND phường.

ĐÀO QUYN

## LỄ HỘI ĐỀN TRẦN THÁI BÌNH NĂM 2023 Du xuân về với đền Trần

Đền Trần, xã Tiến Đức (Hưng Hà) là một trong những địa điểm du xuân nổi tiếng ở Thái Bình nói riêng, miền Bắc nói chung. Với các công trình kiến trúc bề thế, đây không chỉ là nơi nhân dân địa phương và du khách thập phương tỏ lòng tri ân công lao các vị vua Trần trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quốc gia Đại Việt mà còn là cơ hội để mỗi người có thể thêm hiểu và tự hào về lịch sử hào hùng của cha ông.



Hoạt động trưng bày tại đền Trần thu hút nhiều du khách chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật.

Trong ngày đầu tiên của năm mới, đền Trần đón tiếp các vị khách đặc biệt tới dâng hương và chiêm ngưỡng cảnh đẹp tại nơi đây. Đó là các họa sĩ đến từ Chi hội Mỹ thuật, Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình. Ở độ lứa tuổi, ngành nghề nhưng có chung tình yêu và niềm đam mê với hội họa, với những sắc màu của cuộc sống, trong ngày đầu xuân mới, họ cùng lựa chọn điểm đến Trần, mỗi họa sĩ đều nỗ lực tạo nên tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh nhất, với góc nhìn độc đáo và sáng tạo nhất, thể hiện niềm ước vọng một năm mới hạnh phúc và thuận lợi.

khác lạ, mang khởi đầu mới cho một hành trình mới. Vì vậy, tôi đã đưa những màu sắc, sắc thái vui tươi vào bức tranh của mình để mong một năm mới tốt đẹp và khởi sắc. Còn đối với họa sĩ Phạm Xuân Hồng, vẽ nơi linh thiêng, có dấu ấn đặc biệt về văn hóa như đền Trần, anh luôn cảm thấy tự hào và mong muốn qua các tác phẩm nghệ thuật có thể góp phần quảng bá hình ảnh của quê hương mình đến với bạn bè trong nước, quốc tế. Họa sĩ Phạm Xuân Hồng cho biết: Khai bút đầu xuân mới bao giờ cũng mang lại năng lượng tích cực. Tại không gian linh thiêng của đền Trần, mỗi họa sĩ đều nỗ lực tạo nên tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh nhất, với góc nhìn độc đáo và sáng tạo nhất, thể hiện niềm ước vọng một năm mới hạnh phúc và thuận lợi. Mỗi bức tranh mỗi phong cách nghệ thuật nhưng đều mang trong đó tình yêu và niềm tự hào của mỗi người họa sĩ với một di tích quốc gia đặc biệt trên quê hương

Thái Bình. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật chia sẻ: Tại lễ hội đền Trần năm 2023, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh có 2 hoạt động chính là triển lãm tranh và ảnh nghệ thuật bao gồm 93 tác phẩm trưng bày trong buổi đầu xuân của Chi hội Mỹ thuật, Chi hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh. Điều đáng mừng, sau thời gian sáng tạo nghệ thuật hằng say, một số tác phẩm trưng bày trong buổi đầu xuân mới tại đền Trần đã được Chi hội Mỹ thuật, Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình lựa chọn tham gia triển lãm di tích suốt những ngày lễ hội. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị, bày trí của chúng tôi đã hoàn thành, hy vọng đây sẽ là hoạt động ý nghĩa của các nghệ sĩ, là điểm nhấn trong dịp lễ hội đền Trần năm 2023. Năm nay, lễ hội đền Trần diễn ra từ ngày 13 - 17 tháng Giêng được tổ chức quy mô cấp tỉnh nhằm khẳng định, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa nhà Trần, góp phần phát triển du lịch địa phương.

triển du lịch địa phương. Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức lễ hội đền Trần năm 2023 chia sẻ: Năm nay, lần đầu tiên lễ hội đền Trần tổ chức quy mô cấp tỉnh do UBND tỉnh chủ trì, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực tham mưu. Các nghi lễ truyền thống vẫn diễn ra theo nghi thức từ xưa để lại như: tế lễ, rước (rước thủy và rước bộ), lễ bái yết, thi cổ cá, thi pháo đất, thi gói bánh chưng, thi kéo lửa nấu cơm cần... Các hoạt động phân hội được mở rộng quy mô, có sự tham gia của các huyện, thành phố trong tỉnh nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn kết cộng đồng, phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân, với các hoạt động như: trình diễn thủ pháp, triển lãm nhiếp ảnh mỹ thuật tỉnh Thái Bình, liên hoan văn nghệ quần chúng, ngày thơ Việt Nam, giải võ cổ truyền, giải kéo co... Đặc biệt, lễ vật dâng các vua Trần trong lễ hội năm 2023 có cặp bánh được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận và vinh danh là sản phẩm phá kỷ lục Việt Nam tính tới thời điểm hiện tại.

Đặc biệt, lễ khai mạc bao gồm chương trình nghệ thuật chào mừng "Hào khí Đông A" do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị tài trợ, đơn vị tổ chức sự kiện đang được tích cực hoàn thiện các khâu chuẩn bị cuối cùng, sẽ tiến hành tổng duyệt tổng thể chương trình vào chiều ngày 3/2. Lễ khai mạc diễn ra từ 20 giờ 10 phút - 22 giờ 10 phút ngày 3/2 tại sân lễ hội khu di tích đền Trần, được truyền hình trực tiếp trên nhiều kênh sóng, nhằm đem đến cho người dân và du khách một lễ khai mạc ấn tượng, hấp dẫn, thể hiện nét văn hóa đặc sắc của đất và người Thái Bình. Với liên tiếp các hoạt động đan xen trong suốt 5 ngày diễn ra, lễ hội đền Trần là điểm đến du xuân không thể bỏ lỡ. Qua những ngày lễ hội, người dân và du khách thập phương biết đến các di sản văn hóa của Thái Bình, góp phần phát huy mạnh mẽ giá trị của di sản văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

TU ANH

## QUYNH PHỤ Chuyển đổi số vừa là mục tiêu vừa là phương tiện nâng cao chất lượng giáo dục

Xác định chuyển đổi số (CDS) vừa là mục tiêu vừa là phương tiện nâng cao chất lượng giáo dục, ngay từ đầu các năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Phụ chỉ đạo các trường đẩy mạnh áp dụng công nghệ vào quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Ông Nguyễn Đỗ Toàn, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Thực hiện mục tiêu CDS, ngành giáo dục huyện xác định cùng với việc hiện đại hóa cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị đồng bộ trong các nhà trường phải phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong việc tìm tòi những ứng dụng mới trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động soạn giảng liên quan đến chuyên môn, từ việc soạn giáo án qua các phần mềm, thiết lập hồ sơ của học sinh bằng số điểm, học bạ điện tử; duy trì trao đổi thông tin giữa gia đình và nhà trường thông qua số liên lạc điện tử. Để bảo đảm được mục tiêu CDS, song song với việc trang bị cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy, đặc biệt là hệ thống mạng, ngành giáo dục Quỳnh Phụ luôn chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên tiếp cận phương pháp giảng dạy mới. Hàng năm, các trường luôn được tạo điều kiện bồi dưỡng về công nghệ thông tin (CNTT) cho cán bộ, giáo viên. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với các đơn vị viễn thông như Viettel, VNPT tập huấn cho cán bộ, giáo viên phụ trách tin học ở các trường. Đến nay, tất cả các bậc học từ mầm non đến phổ thông trong huyện đều áp dụng đồng bộ phương pháp giảng dạy mới bằng việc ứng dụng CNTT; cán bộ, giáo viên các trường cơ bản sử dụng thành thạo trang thiết bị, tổ chức hiệu quả các hoạt động khai thác học liệu, phần mềm, khai thác các dữ liệu của

thư viện điện tử, sách mềm, đặc biệt là chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, từ đó nâng cao vai trò của CNTT và CDS, giúp cho chất lượng giáo dục được nâng lên. Năm học 2022 - 2023, Trưởng Tiểu học và THCS Quỳnh Bảo có 492 học sinh với 30 cán bộ, giáo viên. Để đáp ứng phương pháp giảng dạy mới, nhà trường đầu tư lắp đặt 9 phòng học thông minh trong tổng số 15 phòng học ở 2 cấp; máy tính được lắp tại ban giáo viên được kết nối tivi ngay tại bục giảng. Thấy giáo Trần Đăng Dự, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Xác định CDS là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đồng thời thay đổi cách thức, hình thức giảng dạy nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, Trường đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, cải thiện phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, giáo viên và học sinh; đồng thời, tập trung tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên nâng cao nhận thức trong CDS và áp dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên ứng dụng CNTT trong giảng dạy. Hiện tại, cán bộ, giáo viên nhà trường thực hiện

tốt việc dạy học qua thiết bị thông minh, đáp ứng yêu cầu CDS trong giáo dục. Qua ứng dụng CNTT, việc trao đổi thông tin thuận tiện hơn, báo cáo thống kê số liệu chính xác hơn, trên cơ sở đó việc kiểm định chất lượng cũng chính xác hơn. Thấy giáo Nguyễn Công Cường có 27 năm công tác tại Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Bảo là người hiểu rõ nhất thuận lợi của việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy, đặc biệt với môn Tiếng Anh. Thấy Cường chia sẻ: Khi có thiết bị dạy học thông minh, việc dạy học thuận lợi hơn rất nhiều so với trước. Trước đây, giáo viên lên lớp đồ dùng dạy học linh hoạt, việc mang đồ cũng rất vất vả. Chưa kể, để chuẩn bị một tiết dạy có thể mất cả tuần. Hiện nay, với công nghệ của các nhà xuất bản, nhà trường đầu tư cơ sở vật chất hiện đại nên việc dạy học đỡ vất vả. Thiết bị đặt cố định tại phòng học, giáo án soạn chỉ mất khoảng 2 - 3 giờ; học sinh học cũng hào hứng hơn, trực quan hơn. Em Nguyễn Thị Thanh Hằng, học sinh lớp 7 phấn khởi cho biết: Dù mới là năm thứ hai học bằng phương pháp mới, kết nối hệ thống máy tính, hình ảnh được trình chiếu qua

màn hình tivi, lúc đầu mới tiếp cận tuy còn ngỡ ngàng nhưng được thầy cô trình chiếu bằng những hình ảnh cụ thể, thực tế, em cảm thấy dễ hiểu hơn so với học lý thuyết và sách vở, chúng em học tập hào hứng và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đỗ Toàn, hiện nay không hẳn tất cả cán bộ, giáo viên đều tiếp cận nhanh với CNTT nên việc tự học và nâng cao trình độ là yếu tố quyết định nâng cao chất lượng dạy và học. Cùng với đó là quyết tâm của ngành giáo dục và lãnh đạo các trường. Thời gian tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện kiên trì chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả từ cơ quan quản lý cấp phòng cho đến các trường, coi việc hiện đại hóa công nghệ trong các trường là điều kiện trước tiên, việc phát hiện và bồi dưỡng năng lực ứng dụng CNTT trong cán bộ, giáo viên mang tính quyết định. Đồng thời, cũng phải xác định CDS trong ngành là quá trình chuyển biến dần dần và làm hàng năm, mỗi năm cần chuyển sâu hơn và cao hơn để đạt được mục tiêu đề ra, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục.

NGUYỄN CƯỜNG



Giờ học tiếng Anh của thầy và trò Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Bảo (Quỳnh Phụ) sở hữu hình với phương pháp giảng dạy mới, trang thiết bị hiện đại.